



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
ที่ กพ ๐๐๓๓.๑/๑๒๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดประชุมอบรมตามโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษา
วินัย การป้องกันการกระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

ด้วยฝ่ายปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ได้จัดประชุมอบรมตามโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันการกระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดมั่นในจริยธรรม มีวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอันจะนำไปสู่การป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปลุกเพื่อปลูกฝังและปรับฐานความคิดแก่บุคลากรให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบ้าน นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันการกระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้แก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุภเมธี เกษวิริยะการ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ

(นายอลงกต พวงหอม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

กำหนดการประชุมอบรมตามโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
 การรักษาวินัย การป้องกันการกระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบ้าน

- เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
- เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม
 โดย นายอลงกต พวงพุ่ม สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี
- เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. การบรรยายพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันการกระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 โดย นายอลงกต พวงพุ่ม สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี
- เวลา ๑๐.๓๐ น.- ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- เวลา ๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น. การบรรยายพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันการกระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 โดย นายอลงกต พวงพุ่ม สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี
- เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ตัวอย่างการทำผิดวินัย
 โดย นางสาวยุวธิดา แดงนาค นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
- เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- เวลา ๑๔.๔๕ น. - ๑๖.๓๐ น. ประโยชน์ทับซ้อนและการอภิปรายปัญหาทั่วไป
 โดย นายอลงกต พวงพุ่ม สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันการกระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบ้าน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ลายมือชื่อ (เข้า)	ลายมือชื่อ (ไป)	หมายเหตุ
๑	นายอลงกต พวงพุ่ม	สาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี	สสอ.บึงสามัคคี			
๒	นางสาวยุวธิดา แดงนาค	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	สสอ.บึงสามัคคี			
๓	นางสาวพริมนทรัพย์ สิลารักษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน	สสอ.บึงสามัคคี			
๔	นางจำเนียร เหมือนจันทร์	พนักงานบริการ	สสอ.บึงสามัคคี	จำเนียร	จำเนียร	
๕	นางสาวสายฟ้า จุลพันธุ์	นักวิชาการสาธารณสุข	สสอ.บึงสามัคคี	สายฟ้า	สายฟ้า	
๖	นางสาวนงเยาว์ บุญเขย	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	สสอ.บึงสามัคคี	นงเยาว์	นงเยาว์	
๗	นายคุณเมธี เกษวิริยะการ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	รพ.สต.บึงบ้าน	คุณเมธี	คุณเมธี	
๘	นางสาวเบญจวรรณ วีระพันธ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน	รพ.สต.บึงบ้าน	เบญจวรรณ	เบญจวรรณ	
๙	นางประทุมมาศ สายสอน	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	รพ.สต.บึงบ้าน	ประทุมมาศ	ประทุมมาศ	
๑๐	นางรัตนา พิติก	พนักงานบริการ	รพ.สต.บึงบ้าน	รัตนา	รัตนา	
๑๑	นางสาววิศรดา กริ่งทอง	พนักงานคอมพิวเตอร์	รพ.สต.บึงบ้าน	วิศรดา	วิศรดา	
๑๒	นางสาวเดือนภา จันเหลือง	แพทย์แผนไทย	รพ.สต.บึงบ้าน	เดือนภา	เดือนภา	
๑๓	นางสาวรัชฎาภรณ์ รอดสูงเนิน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บึงบ้าน	รัชฎาภรณ์	รัชฎาภรณ์	
๑๔	นางสาวปาลิดา แสนบุญมา	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	รพ.สต.บึงบ้าน	ปาลิดา แสนบุญมา	ปาลิดา แสนบุญมา	

